



การคุ้มครองแรงงานสูงอายุจากการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุอายุในการจ้างงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร สุทันกิตระ
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อศึกษาแนวคิด หลักการ ที่เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองแรงงานสูงอายุในด้านการเลือกปฏิบัติ ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานในด้านการเลือกปฏิบัติต่อการจ้างงานแรงงานสูงอายุของไทย ศึกษากรอบหรือขอบเขตของการคุ้มครองแรงงานสูงอายุในด้านการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุอายุของไทย วิเคราะห์ในเชิง เปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุอายุในการจ้างแรงงานสูงอายุนระหว่างกฎหมายไทยกับกฎหมาย แรงงานระหว่างประเทศ และกฎหมายของสหรัฐอเมริกา และกฎหมายของสหภาพยุโรป และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข กฎหมายให้มีความเหมาะสมในการคุ้มครองแรงงานสูงอายุ การวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ที่ใช้วิธีการศึกษาด้วยการ วิจัยเอกสาร

ผลการวิจัยพบว่า

1. แนวคิดเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองแรงงานสูงอายุในด้านการเลือกปฏิบัติมีที่มาจากหลักการในการ คุ้มครองสิทธิคนทำงาน และหลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ
2. ไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะในการที่จะคุ้มครองแรงงานสูงอายุจากการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุอายุในการจ้างงาน
3. กฎหมายไทยในปัจจุบันนั้นให้ความคุ้มครองการเลือกปฏิบัติด้านการจ้างงานแก่แรงงานสูงอายุได้บ้างในบางเรื่อง โดยอาศัยการตีความบทบัญญัติกฎหมายที่มีอยู่
4. องค์การแรงงานระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปมีกฎหมายเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองการเลือกปฏิบัติ ในการจ้างงานเพราะเหตุอายุไว้ โดยเป็นการคุ้มครองตั้งแต่การจ้างงาน การคุ้มครองระหว่างการทำงาน และการเลิกจ้าง ส่วน กฎหมายไทยนั้นเนื่องจากไม่มีกฎหมายคุ้มครองการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุอายุในการจ้างงานเป็นการเฉพาะจึงยังมีหลายกรณี ที่กฎหมายยังไม่ครอบคลุมถึง
5. เพื่อให้การคุ้มครองมีความแน่นอนชัดเจนและการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปในทางเดียวกัน ควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย คุ้มครองแรงงาน ใน 4 ประเด็นคือ 1) ความหมายและประเภทของการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุอายุ 2) การคุ้มครองระหว่าง สัมภาษณ์ 3) การคุ้มครองระหว่างการทำงาน และ 4) การคุ้มครองในการเลิกจ้าง



ข่าววิจัยนอกรั้ว



สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

- ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา **“ไก่อพื้นที่เมือง และไก่ลูกผสมพื้นเมือง”** สู่เชิงพาณิชย์ ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติได้ที่เว็บไซต์ <https://nriis.go.th> โดยเลือกหัวข้อการวิจัยที่ต้องการขอรับทุน หรือสอบถามรายละเอียดการเสนอขอรับทุนเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2561 2445 ต่อ 590, 591



- ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติในงาน **“The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products” (iENA 2020)** ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563



“Seoul International Invention Fair 2020” (SIIF 2020) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 1 -4 ธันวาคม 2563

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย โทร. 0 2579 1370 – 9 ต่อ 506 หรือที่เว็บไซต์ www.inventorday.nrct.go.th อีเมล thinventor.rekm@nrct.go.th



สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร **การพัฒนานักวิจัย** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นด้านการวิจัย ในหัวข้อ



1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงคุณภาพ ระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2563
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย ให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2563
3. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม ระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน 2563
4. การวิจัยเชิงปริมาณ ระหว่างวันที่ 16 - 18 กันยายน 2563

ทุกหลักสูตรอบรม ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสงวงศ์

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครอบรมได้ใน website ของสมาคม **“สมาคมส่งเสริมการวิจัย”** หรือ www.rpa.or.th โทร. 0 25791 336 หรือ 08 1303 3127, 08 1869 2370



ข่าววิจัยนอกรั้ว



สำนักงานคณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ สาขานิติวิทยาศาสตร์ กฎหมาย อาชญวิทยา และการบริหารงานยุติธรรม ประจำปี 2563 ในหัวข้อ **“วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่องานยุติธรรมล้ำสมัย”** ในวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม เตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีระดับชาติทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการและวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา อาจารย์และนักวิจัย ระดับอุดมศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม ระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาทางวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม ผู้สนใจสามารถประสานงานได้ที่ นางสาวเนตรนภา พิมพาพร โทร. 08 9566 9678



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอเชิญเข้าร่วม**การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ด้านนวัตกรรมทางการศึกษา และเทคโนโลยี ประจำปี 2563 (The 5th International Conference Innovation Education and Technology 2020 : ICIET 2020)** ในวันที่ 16 - 17 กันยายน 2563 โดยรูปแบบการจัดงานประชุมเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ งานวิจัยในชั้นเรียนและสิ่งประดิษฐ์ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.iciet.rmutt.ac.th/> หรือ โทร. 0 2549 4723, 4735



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

สุรินทร์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 “วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม่” (The New Normal in Research and Innovation)

ณ อาคารเรียนรวม 100 ปี ธรรมนุญ สิงคเสลิต ระหว่างวันที่ 14 - 18 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ด้านการวิจัย และการสร้างเครือข่ายงานวิจัย อันจะนำไปสู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาสังคมและประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สนใจสามารถประสานงานได้ที่ นายจักรินทร์ สุนุกแสน โทร. 08 7778 1901 หรือ นายชัยวาลย์ ไทยยิ่ง โทร. 08 9917 1107 เว็บไซต์ <http://www.surin.rmuti.ac.th/rsnc2020>

